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Fyrirspurn

til félagsmálaráðherra um búsetuúrræði fyrir fatlaða.

Frá Ástu R. Jóhannesdóttur.

Hverjar voru áætlanir biðlistanefndar um ný búsetuúrræði á höfuðborgarsvæðinu og
hvernig hefur gengið að fylgja þeim eftir?


